



ด่วนมาก บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์ (ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ โทร./โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๑๐ หรือ โทร. ๑๓๗๗๘)

ที่ กท ๐๔๐๘/๕๒๕

วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขาธิการสภากรุงเทพมหานคร เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ขอส่งรายงานการวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔ เพื่อรับทราบทัศนคติ รวมทั้งข้อเสนอแนะของสื่อมวลชนและคอลัมนิสต์ที่มีต่อการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร ตลอดจนเป็นข้อมูลในการดำเนินการประชาสัมพันธ์เชิงรุกในเรื่องนั้น ๆ เพิ่มขึ้น มาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางสาวรณช สวยคำข้าว)
ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔
เรื่อง การสอบสวนโรคและการพิจารณามาตรการทางกฎหมายกับผู้ปกปิดข้อมูล
กรณีเตียงในวงการบินเหิงติดเชื้อโควิด-๑๙

๑. ประเด็นการวิเคราะห์

๑.๑ พญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค์ ผู้ช่วยโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) หรือ ศบค. แถลงรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ ในประเทศไทย ประจำวันที่ ๒๘ ม.ค.๖๔ ว่า พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ ๗๕๖ ราย เป็นการติดเชื้อในประเทศ ๗๔๖ ราย แบ่งเป็น ตรวจพบในระบบเฝ้าระวังและบริการ ๒๒ ราย และผู้ติดเชื้อจากการคัดกรองเชิงรุกในชุมชน ๗๒๔ ราย กลุ่มผู้เดินทางมาจากต่างประเทศและเข้าสถานกักกันโรค (Quarantine) ๑๐ ราย รวมผู้ป่วยสะสม ๑๖,๒๒๑ ราย รักษาหายแล้ว ๑๑,๒๘๗ ราย ยังรักษาอยู่ ๔,๘๕๔ ราย ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม รวมผู้เสียชีวิตสะสม ๗๖ ราย

- จากรายงานการสอบสวนผู้ที่เกี่ยวข้องกรณีการติดเชื้อที่เชื่อมโยงเป็นกลุ่มก้อน (คลัสเตอร์) กับงานวันเกิดเตียงในวงการบิน นับตั้งแต่วันที่ ๒๐ - ๒๗ ม.ค.๖๔ พบผู้ติดเชื้อทั้งสิ้น ๒๔ ราย และยังมีรายงานผู้ติดเชื้อไม่ใช่วางการเพิ่มอีก ๒ ราย ผู้ที่สัมผัสเสี่ยงสูง ๑๑๓ ราย และผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ ๕๓ ราย ซึ่งหลังจากนี้อาจมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น

๑.๒ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวกรณีผู้ติดเชื้อโควิด-๑๙ อ้างว่าให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ทั้งหมดแล้ว แต่โซเชียลที่เปิดเผยต่อสาธารณะไม่ตรงกันว่า ขอให้ผู้ให้ข้อมูลออกมาชี้แจงว่าเจ้าหน้าที่บิดเบือนข้อมูลอย่างไร หากบิดเบือนคำให้การถือว่ามีผิด ยืนยันวัตถุประสงค์การสอบสวนโรคเป็นไปเพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อในวงกว้าง ไม่มีเจตนาประสังค์ร้าย จึงควรให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ให้มากที่สุดว่าไปสัมผัสกับบุคคลใดและสถานที่ใดบ้าง เนื่องจากเป็นสิ่งที่ต้องทำตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม หากพบปกปิดข้อมูลและตรวจสอบพบในภายหลังจะเข้าช่วยความผิดเรื่องการไม่ให้ความร่วมมือในการสอบสวนโรค

- ได้สั่งการให้กรมควบคุมโรคทำหนังสือไปยังสำนักอนามัย กทม. เพื่อพิจารณากรณีดังกล่าวมีความผิดอย่างไรและให้เร่งดำเนินการตามกฎหมาย โดยผู้ดำเนินการจะเป็นเจ้าพนักงานของ กทม. หากไม่เร่งดำเนินการก็มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๗ ฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ส่วนสถานบริการที่ให้งานจะมีความผิดด้วยหรือไม่ ต้องตรวจสอบว่ามีบริการเครื่องเติมแอลกอฮอล์ เปิดบริการเกินเวลา ๒๑.๐๐ น. และให้คนจำนวนมากมารวมตัวชุมนุมอย่างใกล้ชิดกันหรือไม่ ซึ่งภาพต่าง ๆ ที่ปรากฏออกมาจะสามารถอธิบายพฤติกรรมได้อย่างไร

๑.๓ นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า กรมควบคุมโรคได้มีหนังสือด่วนที่สุดถึงสำนักอนามัย กทม. เรื่อง ขอให้ตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมาย เนื่องจากพบมีบุคคลอื่นซึ่งมีประวัติใกล้ชิดกับเตียงในวงการบินที่ติดเชื้อโควิด-๑๙ เพิ่มขึ้นอีก จากข้อมูลการเดินทางของบุคคลดังกล่าวและบุคคลที่เกี่ยวข้องมีการให้ข้อมูลบางประการที่ไม่สอดคล้องกัน รวมถึงมีการปฏิเสธ หรือปกปิดข้อมูลบางส่วนต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ซึ่งการกระทำดังกล่าวอาจทำให้โรคโควิด-๑๙ แพร่ระบาดไปในวงกว้าง และทำให้การป้องกันควบคุมโรคโควิด-๑๙ ล่าช้าและไม่ทันการณ์ได้

- จากกรณีดังกล่าวกรมควบคุมโรคได้พิจารณาแล้วเห็นว่า อาจเข้าข่ายเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.๒๕๕๘ รวมถึงกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ (๑) กรณีที่บุคคลให้ข้อมูลไม่สอดคล้องกัน หรือมีการปฏิเสธ หรือปกปิดข้อมูลซึ่งควรต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ อาจเข้าข่ายเป็นความผิดฐานขัดขวางหรือไม่อำนวยความสะดวกแก่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ตามมาตรา ๕๕ แห่ง พ.ร.บ.โรคติดต่อฯ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท รวมถึงอาจมีความผิดฐานแจ้งข้อความอันเป็นเท็จแก่เจ้าพนักงาน ซึ่งอาจทำให้ผู้อื่นหรือประชาชนเสียหาย ตามมาตรา ๑๓๗ แห่งประมวลกฎหมายอาญา ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน ๖ เดือน หรือปรับไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และ (๒) กรณีสถานที่ซึ่งใช้จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ อาจเข้าข่ายเป็นการฝ่าฝืน...

ฝ่าฝืนการห้ามจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรคและไม่จัดให้มีมาตรการป้องกันโรคตามที่ราชการกำหนด รวมถึงกรณีบุคคลที่ร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ดังกล่าว อาจเข้าข่ายเป็นการฝ่าฝืนการห้ามทำกิจกรรม หรือมีผู้สมกัน ในสถานที่แออัด ซึ่งเป็นมาตรการตามข้อกำหนดที่ออกตามความในมาตรา ๕ แห่ง พ.ร.ก.การบริหารราชการใน สถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (พ.ร.ก.ฉุกเฉิน) เนื่องจากกรุงเทพฯ กำหนดให้เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด ตามคำสั่ง ศบค.ที่ ๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓ ม.ค.๖๔ จำเป็นต้องมีมาตรการที่เข้มงวด เพื่อป้องกันและควบคุมมิให้เกิดการ แพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ผู้ฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน ๒ ปี หรือปรับไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำ ทั้งปรับ ตามมาตรา ๑๘ แห่ง พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

๑.๔ นพ.วิชาญ ปาวัน ผอ.สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) กรมควบคุมโรค กล่าวถึงผู้ติดเชื้อ ที่เชื่อมโยงกลุ่มก้อนที่ร่วมงานปาร์ตี้วันเกิดดีเจในวงการบันเทิงว่า กรณีนี้ กทม.เป็นผู้สอบสวนโรค และได้รับ ข้อมูลแล้ว แต่ผู้ที่อยู่ภายในกลุ่มก้อนนี้ต้องสอบสวนโรคต่อว่าเสี่ยงที่จะไปสัมผัสกับบุคคลได้อีกบ้าง หากจะให้ สมบูรณ์ต้องมีการสอบสวนโรคต่อในหลายวิธี ส่วนกรณีผู้ติดเชื้อระบุได้ให้ข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่ แต่ไหมไลน์ที่ ออกมาไม่เหมือนกัน กรณีนี้ผู้ติดเชื้ออาจเข้าใจว่าให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่คนแรกที่สอบสวนเบื้องต้นแล้ว แต่สิ่งที่ ผู้ติดเชื้อต้องเข้าใจ คือ การสอบสวนโรคคือการสัมภาษณ์ ไม่ใช่สัมภาษณ์ครั้งเดียวจบ โดยเฉพาะการติดเชื้อใน ลักษณะเป็นกลุ่มก้อน ต้องสอบสวนอย่างละเอียดและมีเจ้าหน้าที่หลายฝ่าย จากนั้นนำข้อมูลมารวมกัน เพื่อ ตรวจสอบว่าให้ข้อมูลตรงกันและเชื่อมต่อกันหรือไม่

๒. ข้อเสนอแนะ/สิ่งที่ควรดำเนินการ

๒.๑ นายวิชณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวกรณีผู้เกี่ยวข้องกับการจัดงานวันเกิดของดีเจในวงการ บันเทิงไม่ยินยอมเปิดเผยไหมไลน์ว่า การปกปิดข้อมูลถือว่าผิดตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน และ พ.ร.บ.โรคติดต่อฯ แต่ต้อง ได้ความที่ชัดเจนก่อนว่าจริงหรือไม่ เพราะหากเป็นการลืมนั้น ก็ไม่เป็นความผิด เนื่องจากไม่ได้เจตนา ส่วนกรณี ในไหมไลน์ที่เจ้าหน้าที่ผู้สอบสวนโรครระบุผู้ป่วยไม่ให้ข้อมูลก็สามารถทำได้ เนื่องจากถือเป็นการกล่าวหาให้กลัว ไว้ก่อน แต่หากจะเอาผิดต้องมีหลักฐาน และหากจะฟ้องร้องต้องเป็นเรื่องการไม่ให้ข้อมูล หรือปกปิดข้อมูล ซึ่งต้อง พิสูจน์ให้ได้ เรื่องนี้จึงอยู่ที่เจตนาเป็นหลัก

๒.๒ พญ.อุภิสสมัย ศรีรังสรรค์ ผู้ช่วยโฆษก ศบค. กล่าวว่า ลักษณะการใช้ชีวิตของคนกรุงเทพฯ มีวิถีชีวิต ชุมชนที่ค่อนข้างใกล้ชิด จึงน่าห่วงจากที่มีผู้ติดเชื้อไม่มีอาการและไม่มีมาตรการป้องกันส่วนบุคคล ทำให้การติดเชื้อ แพร่ออกไป ยกตัวอย่างกรณีจอมทองที่มีผู้ติดเชื้อ ๑ ราย ซึ่งมาจาก จ.สมุทรสาคร จากนั้นแพร่เชื้อต่อให้ใน ครอบครัวและชุมชนจากการที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน ยังมีการสังสรรค์และใช้ชีวิตในชุมชนโดยไม่ป้องกัน การแพร่เชื้อ ทำให้มีผู้ติดเชื้อในชุมชนต่อไปอีกจำนวนมาก จึงขอให้ทุกคนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัด และอย่าปกปิดข้อมูล เพราะมีความผิดตามกฎหมาย หากไม่ปกปิด เมื่อมีการสอบสวนโรคแล้วจะได้ประกาศไหมไลน์ ให้คนในชุมชนป้องกันตนเองได้

- ขณะนี้เกิดปรากฏการณ์สังคมลงโทษผู้ติดเชื้อ จึงขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด ไม่ใช้อารมณ์ ตัดสิน เพราะต้องยอมรับอาจมีเหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้นได้อีก การลงโทษผู้ติดเชื้อไม่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง จึงขอให้เป็นที่น่าที่ของกฎหมาย แต่ควรเรียนรู้เพื่อนำไปสู่การหามาตรการป้องกันต่อไป

๒.๓ นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-๑๙ ขอความร่วมมือประชาชนอย่าปกปิดข้อมูล หรือให้ข้อมูลล่าช้า เพราะจะส่งผลให้การควบคุมโรคทำได้ และอาจ เพิ่มความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อไปยังบุคคลอื่นเพิ่มขึ้น ขณะเดียวกันขอให้ทุกคนเคร่งครัดมาตรการ ป้องกันตนเอง โดยสวมหน้ากากอนามัย ๑๐๐% เว้นระยะห่าง ล้างมือบ่อย ๆ ใช้งานแอปพลิเคชัน "ไทยชนะ" และ "หมอชนะ" เพื่อช่วยให้การสอบสวนควบคุมโรคและติดตามผู้สัมผัสเสี่ยงได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

๒.๔ นพ.วิชาญ ปาวัน ผอ.สพคม. กรมควบคุมโรค กล่าวว่า การปกปิดข้อมูลจะส่งผลให้การควบคุมโรคทำได้ช้าและเพิ่มความเสี่ยงการแพร่กระจายเชื้อ จึงขอความร่วมมือไม่ปกปิดข้อมูล ซึ่งหากพบไม่ให้ความร่วมมือในการสอบสวนโรคและให้ข้อมูลจริง อาจมีมาตรการเพิ่มขึ้น เช่น การสอบสวนไปยังหัวหน้างาน ผู้บังคับบัญชาหรือดำเนินการทางกฎหมายต่อไป ยืนยันการสอบสวนโรคและการเปิดเผยใหม่ไลน์ เป็นการปฏิบัติในลักษณะเดียวกันในภาวะที่เกิดโรคระบาด

๒.๕ รศ.ดร.ยุทธิพร อิศรชัย อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กล่าวว่า ใหม่ไลน์เป็นเรื่องสำคัญที่จะทำให้ทราบถึงวงระบาดของโรคติดต่อว่าแพร่ระบาดในจุดใดบ้าง และจุดใดเป็นจุดเสี่ยงอันตราย อย่างไรก็ตาม ผู้เกี่ยวข้องในการรวบรวมข้อมูลเพื่อเปิดเผยต้องมีกรอบชัดเจนจะเปิดเผยข้อมูลได้ อย่างน้อยเพียงใด เนื่องจากสิทธิส่วนบุคคลยังเป็นสิ่งที่ต้องคำนึงถึง ขณะเดียวกันเห็นว่าหากจะเรียกความเชื่อมั่นของประชาชน หน่วยงานภาครัฐที่ เป็นผู้ให้ข้อมูลควรต้องสื่อสารเพียงหน่วยเดียว และเป็นหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพ ต้องมีข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นข้อเท็จจริงที่มีการตรวจสอบอย่างชัดเจนแล้ว ควบคู่กับการเปิดโอกาสให้ภาคประชาสังคมเข้ามาส่วนในการตรวจสอบอีกทางหนึ่ง เพื่อให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นมากขึ้น

๓. ความคิดเห็นจากสื่อออนไลน์ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้

- ประชาชนที่แสดงความคิดเห็นผ่าน www.today.line.me เห็นว่า สาเหตุที่ทำให้การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ขยายวงกว้าง เกิดจากการไม่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด ส่วนกรณีการติดเชื้อที่เชื่อมโยงเป็นกลุ่มก่อนกับการจัดงานวันเกิดดีเจในวงการบันเทิง ซึ่งมีผู้เกี่ยวข้องบางส่วนไม่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูล เสนอแนะให้เพิ่มวิธีการสอบสวนโรค เช่น การหาพยานหลักฐานจากบุคคลใกล้ชิด ตรวจสอบจากการใช้สัญญาณโทรศัพท์มือถือและภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดในทุกสถานที่ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น หากพบว่ามีเจตนาปกปิด หรือบิดเบือนข้อมูล ควรมีมาตรการลงโทษทางกฎหมายขั้นเด็ดขาดด้วย

๔. สำนักงานประชาสัมพันธ์ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้

- สำนักอนามัย และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการสอบสวนโรคและการตรวจสอบข้อเท็จจริงการให้ข้อมูลใหม่ไลน์ของผู้ติดเชื้อโควิด-๑๙ และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการจัดงานวันเกิดดีเจในวงการบันเทิง ตลอดจนขั้นตอนดำเนินการตามกฎหมาย ตาม พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.๒๕๕๘ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กรณีที่พบบุคคลมีเจตนาปกปิดบิดเบือนข้อมูล หรือให้ข้อมูลเท็จต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ รวมทั้งกรณีสถานที่ซึ่งใช้จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ฝ่าฝืนจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค และไม่จัดให้มีมาตรการป้องกันโรคตามที่ราชการกำหนด

๖. ที่มาของข้อมูล

๕.๑ หนังสือพิมพ์ : ไทยรัฐ, มติชน, ข่าวสด, เดลินิวส์, ไทยโพสต์, สยามรัฐ, แนวหน้า, บางกอกโพสต์, ผู้จัดการรายวัน ๓๖๐ องศา,

๕.๒ สื่อออนไลน์ : www.dailynews.co.th, www.khaosod.co.th, www.thairath.co.th, www.banmuang.co.th, www.komchadluek.net, www.posttoday.com, www.matichon.co.th, www.naewna.com, www.thainews.prd.go.th, www.mgonline.com, www.mcot.net, www.thansettakij.com, www.newtv.co.th, www.news.thaipbs.or.th, www.nationtv.tv, www.tnnthailand.com, www.pptvhd๓๖.com, www.youtube.com, www.today.line.me